

รายชื่อผู้ส่งวิจัย วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2/2554

ลำดับ	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ			
1	นายกำป็น ธรรมสนิท	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 แผนกวิชา ช่างยนต์ ระหว่างกลุ่มที่มีการทดลองสอบย่อยทุก จุดประสงค์กับกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกหน่วยการ เรียน	วิจัยในชั้นเรียน
2	นางสุจาริน แผงภูงา	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ปวช.1 สาขางานการบัญชี ในรายวิชา ทักษะอังกฤษ 1	วิจัยในชั้นเรียน
3	นางภัทรา คำแสง	ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เกมบัตรคำเพื่อพัฒนาการเขียน มาตราตัวสะกด ในวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1	วิจัยในชั้นเรียน
4	นางสาวพุทธชาติ หามนตรี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดย ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	วิจัยในชั้นเรียน
5	นายอภิวัฒน์ ทองใบ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร 2 ของนักเรียน ปวช.1 แผนกการบัญชี	วิจัยในชั้นเรียน
แผนกวิชาช่างยนต์			
6	นายพงษ์พันธ์ จุลเจือ	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน แบบสถานี ฝึก วิชางานสีรถยนต์ เรื่องการใช้ปืนพ่นสีรถยนต์	วิจัยในชั้นเรียน
7	นายเกียรติ สิบวงษ์	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน แบบสถานี ฝึก วิชางานส่งกำลังรถยนต์ เรื่องการถอดประกอบ กระปุกเกียร์ธรรมดา	วิจัยในชั้นเรียน
8	นายสุพิชัย แสงสุวรรณ	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน แบบสถานี ฝึก วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่องการใช้เครื่องทดสอบ แรงดันหัวฉีดดีเซล	วิจัยในชั้นเรียน
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง			
10	นายไพฑูรย์ กล้าหาญ	การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านค่าไคคสิตัวต้านทาน ของนักเรียน ปวช.1	วิจัยในชั้นเรียน
11	นางสาวเกศรินทร์ พรหมลี	การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี	วิจัยในชั้นเรียน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์			
11	นายศรราช ขระณีย์	การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบระบบเครือข่าย สำหรับนักศึกษา ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ ระหว่างการเรียนรู้ด้วยเว็บ เควสท์กับการเรียนแบบปกติ	วิจัยในชั้นเรียน
12	นายปิยะพงษ์ ศรีอักษร	ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์	วิจัยในชั้นเรียน
13	นางสาวอรพรรณ มีบุญ	การสำรวจการเข้าสาย ของนักเรียน ปวช.3/2 วิชาการ สร้างเว็บเพจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิจัยในชั้นเรียน
แผนกวิชาการบัญชี			
14	นางนงนุช ผ่านตำแดง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตัวเงิน ระดับ ปวช.2/1 สาขาการบัญชี ด้วยวิธีการเรียนแบบ ร่วมมือ	วิจัยในชั้นเรียน
15	นางศิวพร จันทสอน	เทคนิคการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน ระดับ ปวช.2 สาขาการบัญชี	วิจัยในชั้นเรียน
16	นางสิริพร จันดาแสง	การศึกษาค้นคว้าและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการ เรียนการสอน วิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ระดับ ปวช.1	วิจัยในชั้นเรียน
17	นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ในวิชามีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการ คำนวณภาษี	วิจัยในชั้นเรียน
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน			
18	นางอุมาภรณ์ บุญช่วย	การพัฒนาการสอน รายวิชางานคึกคักฝีมือ ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์	วิจัยในชั้นเรียน